

## XÂY DỰNG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

**X**uân Lộc là huyện phía Bắc của tỉnh Đồng Nai; có diện tích 72.679 ha, chiếm 12,4% diện tích toàn tỉnh. Dân số toàn huyện là 226.000 người, 80% làm nghề nông. Đảng bộ có 50 tổ chức cơ sở đảng (17 đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở), với tổng số đảng viên là 2.539.

Năm 2009, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân ra sức khắc phục khó khăn, tận dụng thuận lợi, thời cơ, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng: Giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 14,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Riêng quý I năm 2010, giá trị sản xuất xã hội đạt 1.055,9 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Phong trào xóa đói, giảm nghèo đạt tiến bộ vượt bậc: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8% tổng số hộ dân. Hướng thụ về vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là nông dân, tăng lên đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, không có nơi nào phát sinh “điểm nóng”.

Nhân tố quan trọng đầu tiên tạo dựng nên tầng vững chắc về kinh tế - xã hội là Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã hết sức coi trọng và thực hiện công tác xây dựng Đảng theo lời dạy

của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “*Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”*”. Công tác xây dựng Đảng luôn gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp nhiều phương pháp truyền thống và công nghệ thông tin hiện đại. Cụ thể, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 11 của Huyện ủy; tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết đạt 98-99%. Đặc biệt, Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao, thông qua các hoạt động thực tế, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, thiết thực và gần gũi với đông đảo nhân dân, như các chương trình hành động tiết kiệm để hỗ trợ hộ nghèo: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Nồi cháo tình thương”, “Câu lạc bộ giảm nghèo”, “Quỹ tiết kiệm”, v.v. Tổng kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, huyện Xuân Lộc có 112 tập thể, 505 cá nhân điển hình gắn với những hoạt động thiết thực. Toàn huyện đã xây dựng được 429 căn nhà tình thương, đóng góp 1,033 tỷ đồng và hơn 12,5 tấn gạo.

Đề huy động sức mạnh của toàn dân xây dựng huyện, Đảng bộ chú trọng công tác vận động quần chúng, đề cao việc tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” ở các cơ sở Đảng gắn với thực hành dân chủ cơ sở và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại lễ 1000 năm Thăng Long -Hà Nội. Hoạt động của khối dân vận được tăng cường từ huyện đến xã, thị trấn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở các cơ sở, thôn ấp được Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức đảng; xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Năm 2009, Đảng bộ Xuân Lộc có 44 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”, chiếm 89,8%.

Với những kết quả lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ huyện Xuân Lộc đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng “Cờ thi đua”, danh hiệu “Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009”. Phát huy thành tích đã đạt được, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải tiến phương thức lãnh đạo nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng bộ, sự phối hợp của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2010 với các trọng tâm: phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

**ĐÀO THỊ HOÀN**

**MỘT SỐ KINH NGHIỆM...**

*(Tiếp theo trang 79)*

Trước tình hình phức tạp trên, đòi hỏi sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải tập trung công sức, trí tuệ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù và phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

1, 6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: *Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2009, ngày 29-12-2008*

2, 3, 4. Tỉnh ủy Đắk Lắk: *Tài liệu Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) ngày 24-9-2008*

5. Xem Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Đắk Lắk: *Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở ở Tây Nguyên”, Đắk Lắk ngày 23-12-2008, tr.82*

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: *Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, ngày 4-1-2010*

8. Tỉnh ủy Đắk Lắk: *Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội các huyện đặc biệt khó khăn (Lắk, Krông Bông, M'Drắk đến năm 2010 và những năm tiếp theo, ngày 18-3-2008.*